

Từ ngày 1 tháng 9, khi một em bé được sinh ra Thủ tục tại văn phòng phường sẽ dễ dàng hơn!

出生に関する手続きがスムーズに「ひろしま市民と市政」8月15日号（P2）



Khi một em bé được sinh ra tại Nhật Bản, hãy nộp giấy khai sinh^{*1} cho Phòng Hộ tịch của văn phòng Quận. Kể từ ngày 1 tháng 9, khi nộp giấy khai sinh, các thủ tục cần thiết khác cho em bé (ví dụ: thủ tục hưởng trợ cấp con^{*2}, v.v.) cũng có thể được hoàn thành tại Ban Tiếp công dân.

- ※1 Giấy khai sinh: là giấy gửi đến phòng hành chính khi một em bé được sinh ra. Phải nộp trong vòng 14 ngày kể từ ngày bé được sinh ra. Nộp giấy khai sinh cho văn phòng hành chính nơi bé được sinh ra hoặc nơi cha hoặc mẹ của em bé sinh sống.
- ※2 Trợ cấp trẻ em: là tiền mà những người nuôi con ở Nhật Bản có thể nhận được. Người nuôi con nhỏ được nhận số tiền này cho đến khi con tốt nghiệp trung học cơ sở. Nộp đơn xin trợ cấp trẻ em cho văn phòng hành chính khi con bạn được sinh ra hoặc khi bạn chuyển nhà.



Sau khi nộp giấy khai sinh cho Ban Tiếp công dân ...

1 Kiểm tra các thủ tục bạn cần

Tại quầy tiếp dân của trụ sở hành chính Quận có một máy tính bảng. Sử dụng máy tính bảng đó trả lời các câu hỏi. Bạn sẽ được biết các thủ tục cần thiết cho bạn.

2 Điền vào đơn đăng ký

Bạn sẽ nhận được đơn đăng ký các thủ tục khác nhau tại quầy tiếp công dân của trụ sở ở phường. Tên và địa chỉ của bạn (nơi bạn sống) có ghi trên đơn đăng ký. "Hãy viết những gì bạn cần" vào đơn đăng ký đó.

3 Nộp đơn

Có ba nơi để nộp đơn đăng ký. ① Nộp cho Ban Tiếp công dân của văn phòng Quận, ② Nộp cho quầy phụ trách, ③ Gửi cho quầy phụ trách qua bưu điện.

Người của Ban Tiếp công dân sẽ hướng dẫn bạn cách nộp đơn đăng ký.



Chỉ khi bạn gửi giấy báo khai sinh cho Quận nơi bạn sinh sống, bạn mới có thể in các đơn đăng ký khác nhau và làm các thủ tục.



Nếu có thủ tục cần tư vấn trước khi nộp hồ sơ, Ban Tiếp công dân sẽ hướng dẫn bạn đến quầy phụ trách.



Bạn có thể xác nhận các thủ tục trên điện thoại thông minh hoặc máy tính.

Bằng cách sử dụng "Hướng dẫn thủ tục thành phố Hiroshima" và trả lời các câu hỏi, bạn sẽ có thể hiểu các thủ tục cần làm khi sinh em bé và những gì cần mang theo khi làm thủ tục.

"Hướng dẫn thủ tục thành phố Hiroshima"

<https://ttzk.graffer.jp/city-hiroshima>



Mọi chi tiết vui lòng gọi số điện thoại bên dưới.

Phòng Hành chính Quận số điện thoại 504-2888, Fax 504-2069